



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----  
THƯ CHÚC TẾT CỦA HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH  
NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO 2023

*Thân gửi toàn thể Thầy Cô giáo, Cán bộ Viên chức, Người Lao động, Học viên, Sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh!*

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, thay mặt Lãnh đạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Tôi xin gửi đến *Quý Thầy Cô giáo, Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên* đã và đang công tác, học tập tại Trường lời Chúc Mừng Năm Mới!

Năm 2022, thời kỳ hậu Covid-19, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của toàn thể *Quý Thầy Cô giáo, Viên chức, Người lao động, Học viên và Sinh viên*, chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm và đã đạt được những kết quả xuất sắc trong toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

Đối với hoạt động đào tạo, bên cạnh việc hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo, công tác điều chỉnh khung chương trình, chương trình đào tạo, mở mới các ngành đào tạo, để kịp thời đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã được triển khai và hoàn thiện một cách xuất sắc. Những ngành đào tạo theo chuyên ngành hẹp trước đây đã được cập nhật và điều chỉnh theo hướng Liên ngành- Xuyên ngành, nhằm đáp ứng được việc duy trì các chuyên ngành của lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời đáp ứng được nhu cầu nguồn lực xã hội, của người học, đảm bảo sinh viên ra trường nhiều cơ hội việc làm. Công tác kiểm định được Nhà trường tiếp tục phát huy, dựa trên kết quả đạt được của năm 2021, Trường chúng ta đạt tiêu chuẩn là Cơ sở Giáo dục đại học đạt chuẩn Quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới, 4 chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đã được triển khai kiểm định và được công nhận đạt chuẩn vào năm 2022, 03 chương trình đào tạo đã hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá ngoài và theo kế hoạch sẽ thông qua Hội đồng kiểm định cấp Quốc gia vào đầu tháng 3 năm 2023.

Đến tháng 7/2022, công bố khoa học của Nhà trường vượt qua con số 1.000 công bố các công trình nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường. Riêng năm 2022, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường tiếp tục có những đột phá, theo đó số công bố quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS của Trường đạt 52

bài trên tổng số gần 350 công bố. Bên cạnh các công bố, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của trường đã được triển khai ứng dụng vào thực tiễn ở nhiều địa phương, góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác, tiêu biểu nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đánh giá, xử lý môi trường, phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thành tựu của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường năm 2022 cũng được thể hiện qua kết quả là nhiều cá nhân, tập thể của trường đạt nhiều thành tích khen thưởng trong nghiên cứu khoa học, tiêu biểu như **Nhà Khoa học Nữ trẻ tài năng của Thế giới, giải thưởng Nhà khoa học Nữ xuất sắc của Việt Nam**; nhiều **Bằng khen** của Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác khen tặng cho các cá nhân, tập thể của Nhà trường vì có nhiều thành tích trong nghiên cứu, đóng góp rất lớn trong việc đưa khoa học và công nghệ vào ứng dụng thực tiễn. Cũng năm 2022, cũng là năm đầu tiên sinh viên của Trường tham gia kỳ thi Toán Olympic Quốc gia và đã giành được nhiều giải thưởng xuất sắc, kết quả này cũng minh chứng được tài năng trí tuệ của sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh so với sinh viên cả nước. Năm 2022, Nhà trường tổ chức hơn 10 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia và Quốc tế, nhiều chương trình dự án hợp tác được triển khai, nhiều đoàn công tác của giảng viên, sinh viên của Nhà trường tham dự các khoá đào tạo, chia sẻ học tập kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học khu vực Châu Á (Malaysia, Nhật Bản...), Châu Âu (Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp...). Các nhà khoa học, giảng viên, nhóm nghiên cứu của Trường đã thực hiện tốt vai trò là đại diện khối các trường đại học của Việt Nam tham gia vào các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Năm 2022, cơ sở vật chất của Nhà trường cũng từng bước được cải tạo, đầu tư xây dựng, theo đó cơ sở chính Lê Văn Sỹ từng bước được nâng cấp, cải tạo, Cơ sở Biên Hoà được tiếp tục duy trì sử dụng và Cơ sở Nhà Bè đã bước sang giai đoạn chuẩn bị hoàn thành để đưa vào phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chiến lược phát triển của Trường. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên từng bước được nâng cao, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong thời gian học tập tại Trường; Năm 2022, “**Ngày Hội việc làm và triển lãm Khoa học công nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường Lần thứ 1**” được tổ chức với trên 24 doanh nghiệp tham gia, có thể nói đây là sự kiện minh chứng cho sự quan tâm của Nhà trường trong việc kết nối với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Có thể nói, năm 2022 với nhiều khó khăn của thời kỳ hậu đại dịch Covid -19, những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình hội nhập kinh tế của đất nước, nhưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh chúng ta đã đạt những kết quả xuất sắc trong mọi hoạt động của mình, những

kết quả đạt được đó được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm và sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ của toàn thể Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên của Nhà trường, tất cả vì mục tiêu xây dựng phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng.

Mùa xuân mới Quý Mão 2023 đã về cùng với những ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến của toàn thể Thầy Cô Giáo, Cán bộ Viên chức, Người Lao động, Học viên, Sinh viên Trường qua bao thế hệ, là xây dựng phát triển trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh trở thành một trường đại học công lập mạnh, một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngang tầm khu vực trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của xã hội. Tôi có một niềm tin chắc rằng những khát vọng, ước mơ đó sẽ mau chóng trở thành hiện thực và thực tế điều đó đã được minh chứng qua những kết quả mà chúng ta gặt hái được trong năm qua, những kết quả được đúc kết từ trí tuệ, tinh thần sáng tạo và lòng nhiệt huyết của cá nhân, tập thể Thầy Cô giáo, Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên của Trường.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của một mùa Xuân mới, một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, tôi kính chúc toàn thể Quý Thầy Cô giáo, Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên qua các thế hệ cùng với gia đình lời Chúc Mừng Năm Mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Chúc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh của chúng ta ngày càng phát triển, mau chóng đạt được mục tiêu trở thành trường đại học ngang tầm khu vực và quốc tế, thực hiện tốt sứ mệnh và nhiệm vụ được giao là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ công cuộc xây dựng phát triển kinh tế bền vững của đất nước nói chung và đặc biệt khu vực TP. Hồ Chí Minh và phía Nam nói riêng.

Chào thân ái!

**Hiệu trưởng**

**PGS. TS Huỳnh Quyền**